
-สำเนา- 
บันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  
ครั้งที่ ๒ ประจำปี 2565 

วันศุกร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุม อบต.โนนยอ ชั้นสอง 

 

รายช่ือผู้มาประชุม 
เริ่มประชุมเวลา 0๙.๓๐ น. 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 

 -ไม่มี- 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายพจนชัย พัดไธสง นายกอบต.โนนยอ พจนชัย พัดไธสง  
2 นายทองคำ เตาะไธสง รองนายกฯ ทองคำ เตาะไธสง  
3 นายสมัย นามต้นทอง รองนายกฯ สมัย นามต้นทอง  
4 นายอุเทน สระทองหลาง เลขานุการนายกฯ อุเทน สระทองหลาง  
5 นายพีระพงษ์ ชอบมิตร ผู้อำนวยการกองคลัง พีระพงษ์ ชอบมิตร  
๖ นายยงยุทธ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง ยงยุทธ ศรีจันทร์  
๗ นางลลิตษา พิมพ์จันทร์ หัวหน้าสำนักปลัด ลลิตษา พิมพ์จันทร์  
๘ นางกัญญ์วรา พระภูจำนงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กัญญ์วรา พระภูจำนงค์  
๙ นายวีรกาล อุปนันท์ นักจัดการงานช่าง วีรกาล อุปนันท์  

๑๐ นายนคร เหมจันทร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ นคร เหมจันทร์  
๑๑ นายสามารถ แสงพานิชย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ สามารถ แสงพานิชย์  
๑๒ นางสาวสมหวัง บุญประสม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ สมหวัง บุญประสม  
๑๓ นางเพ็ญศรี จ้อยนุแสง ปลัด อบต.โนนยอ/เลขาสภาฯ เพ็ญศรี จ้อยนุแสง  

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางทิพย์สุคนธ์  กอกลาง ประธานสภา อบต.โนนยอ ทิพย์สุคนธ์ กอกลาง  
2 นายกึกก้อง สุขศาลา รองประธานสภา อบต.โนนยอ กึกก้อง สุขศาลา  
3 นางสาวสุพัตรา สระสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ สุพัตรา สระสิทธิ์  
4 นายอภิสิทธิ์ พัดไธสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ อภิสิทธิ์ พัดไธสง  
5 นายแล   พวงสมบัติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ แล พวงสมบัติ  
6 นางดวงฤดี พัดไธสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ดวงฤดี พัดไธสง  
7 นายวินัย พรำขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ วินัย พรำขุนทด  
8 นางธนนิศ พันธุ์เหาะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ ธนนิศ พันธุ์เหาะ  
9 นางกัลยาณี เรืองนา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ กัลยาณี เรืองนา  

10 นายไพรัตน์ ฟอกสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑0 ไพรัตน์ ฟอกสันเทียะ  



-๒- 
ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑๔ นายณัฐพล รวดเร็ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ ณัฐพล รวดเร็ว  
๑๕ นายอำนาจ หงษ์ดี กำนันตำบลโนนยอ อำนาจ หงษ์ดี  
๑๖ นางวรีพร บุญไธสง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ วรีพร บุญไธสง  
๑๗ นายสมพงษ์ ดาดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ สมพงษ์ ดาดี  
 

- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
- ที่ประชุมสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน 
- ประธานสภากลับมานั่งประจำท่ี ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 : สำรวจความพร้อมสถานการณ์โรคไข้เลือดออกระบาด   

ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้มีมติจากประชุมคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ครั ้งที ่ 91/2565 เมื ่อวันพุธที ่ 29 มิถุนายน 2565 
มอบหมายให้ท้องถิ ่นจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ความร่วมมือ
สนับสนุนทรัพยากรในการควบคุมโรคไข้เลือดออกเพียงพอโดยสารเคมีพ่นยุงตัวแก่ควรเป็น
สารเคมีที่ประกอบด้วยสารเคมี 3 ตัวดังต่อไปนี้ 

๑ )  Deltamethrin (IUPAC) S) - a-cyano-3-phenoxybenzyl 1R,3R) -3-(2,2-
dibromovinyl) -2 ,2-dimethylcyclopropanecarboxylate ส ู ตร เคม ี  C22 H19 Br2 
NO3 หรือ Zeta cypermethrin๒%W/V 

๒ ) Piperonyl butoxide(IUPAC) 2-(2-butoxyethoxy)ethyln 6-propylpiperonyl 
ether หรือสูตรเคมี C19H3005 

๓ )  S-broallethrn (IUPAC) (R,S)-3-ally-2-methyl-4-oxo-cyclopent-2-eny-
(1R)-trans-chrysanthemate ทั้งนี้สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของอำเภอชุมพวงปี 2565 
ข้อมูลณ 22 สิงหาคม 2565 พบผู้ป่วยจำนวน 6 รายเป็นผู้ป่วยที่พบในเดือนสิงหาคมใน
พ้ืนที่ตำบลโนนยอทั้ง 6 ราย 

จึงมีข้อสั่งการจากโครงการโคราชเมืองสะอาดปลอดลูกน้ำยุงลายดังนี้ 
- มอบกำนันผู ้ใหญ่บ้านนำประธานจิตอาสาทำลายแหล่งเพาะพันธุ ์ย ุงลายในที่

สาธารณะสถานที่ 7 ร.(โรงเรียน โรงเรือน โรงธรรมโรงพยาบาล โรงแรม โรงงานและสถานที่
ราชการ) ทุกวันพุธในทุกสัปดาห์และกระตุ้นลูกบ้านทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้าน
ตนเองและเฝ้าระวังสถานการณ์ไข้เลือดออกในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

- มอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดงบประมาณสนับสนุนให้เพียงพอ เช่น สารเคมี
พ่นยุงลาย เครื่องพ่นหมอกควัน หรือเครื่องพ่นฝอยละออง (ulv) กำจัดยุงตัวแก่ให้พร้อมใช้ 

- จ ัดสน ับสน ุนงบประมาณ และจ ัดอบรมการพ่นหมอกคว ันกำจ ัดย ุงต ัวแก่                
แก่เจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่พ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่อบรมทุกแห่งในจังหวัดนครราชสีมา 

- จัดทำประชาคมสร้างภาคีเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในทุกตำบลทุก
หมู่บ้าน 

/ศูนย์พัฒนา... 



-๓- 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ควบคุมโรคแก่เด็ก

นักเรียน จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูกาล
ระบาด (พบว่าส่วนใหญ่มีการระบาดใหญ่ ช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ของทุกปี           
แต่ปัจจุบันจากข้อมูลทางระบาดวิทยา พบว่า มีการเกิดโรคไข้เลือดออกตลอดทั้งปี) 

- มอบหมายสำรวจค่าดัชนีล ูกน้ำยุงลายศูนย์พัฒนาเด็กเล ็กทุกแห่งในจังหวัด
นครราชสีมาและรายงานประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาทราบ
รายละเอียดเพิ่มเติมตามหนังสืออำเภอชุมพวงที่ นม 0632/ว2450 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 
2565 

1.2 : แนวทางการปฏิบัติตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการขุดและถมดิน พ.ศ. 2543
  

ด้วยอำเภอชุมพวง และจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่ากรมโยธาธิการและผังเมือง แจ้งว่า
กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความ
ปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ขุด ตัก ลอก หรือดูดทราย หรือ ถมดิน
ในที่ดินกรรมสิทธิ์สำหรับใช้ในการก่อสร้าง พ.ศ. 2554 ทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าการได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ขุด ตัก ลอก หรือดูดทราย หรือดินในที่ดินกรรมสิทธิ์
ตามประกาศดังกล่าวแล้วจะถือว่าการปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดได้กำหนดมาตรการในการ
ป้องกันอันตรายไว้ ตามกฎหมายที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการขุด
ดินและถมดิน ตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
หรือไม่นั้น คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน เคยได้มีการพิจารณาเรื่องทำนองเดียวกันนี้
โดยเห็นว่าพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 มีเจตนารมณ์ต้องการให้มีการ
ขุดดินและถมดิน มีความปลอดภัยและหลักวิชาการเพื ่อป้องกันอันตรายอันเกิดแก่ชีวิต
ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน จึงกำหนดให้การขุดดินและถมดินที่เข้าข่ายตามกฎหมาย
กำหนดจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด ทั้งนี้ เพ่ือให้
ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันอันตรายและป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่ง
ปลูกสร้าง สำหรับเจตนารมณ์ของการกำหนดข้อยกเว้น ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 นั้น ก็เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติตามกฎหมายใน
กรณีที่ได้มีกฎหมายเฉพาะที่ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายในการขุดดินและถม
ดินไว้แล้ว ในขั้นตอนของการอนุญาตตามกฎหมายนั้น ๆ กรณีผู้ประกอบการได้ขออนุญาต
และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ขุด ตัก ลอก หรือดูดทราย หรือดิน
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ไม่เข้าขายได้รับการยกเว้น ตามมาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ. 2543 เนื ่องจากพระราชบัญญัติโรงงาน          
พ.ศ. 2535 มีเจตนาเพื่อควบคุมดูแลการจัดตั้งโรงงานกำหนดขอบเขตการประกอบกิจการ
โรงงานและส่งเสริมการประกอบกิจการโรงงาน การใช้เครื่องจักร แต่ละชนิด แต่ละประเภท
โดยมิได้มีเจตนารมณ์เพื ่อป้องกันอันตรายในการขุดดินและถมดินเป็นการเฉพาะ  แม้
ผู้ประกอบการจะได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ ขุด ตักดิน ดูดทราย ตามพระราชบัญญัติ 
โรงงาน พ.ศ. 2535 แล้ว ก็คงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

/ด้วยเพื่อให้... 



 
-๔- 

 
ด้วยเพื่อให้การขุดดินและถมดิน มีความปลอดภัยตามหลักวิชาการ เพื่อป้องกันอันตราย      
อันเกิดแก่ชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอให้ท่านทราบและปฏิบัติตามแนวทาง
ดังกล่าว  

ที่ประขุม  :   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  : เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ สมัยสามัญ สมัยท่ี 
๓ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕  

ที่ประชุม  :  รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3  : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๓.๑ : เรื่องค้างพิจารณา 

ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ (ญัตติค้างพิจารณา) 

ประธานสภาฯ : เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน วันนี้ที่ประชุมจะต้องพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระท่ี 2 (ข้ันแปรญัตติ) และวาระที่ 3 (ข้ันลงมติ) 
ดังนั ้น ที ่ประชุมจะต้องพิจารณาในวาระที ่ 2 (ขั ้นแปรญัตติก ่อน) ซึ ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ ่มเติม     
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 50 กำหนดว่าเมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว
จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและ
บันทึกความเห็นอื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มี  หรือไม่มี
การแก้ไขเพิ่มเติมในตอน หรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
ต้องเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของการแปรญัตติตลอดจน
การสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพื่อแถลงประกอบรายงาน
หรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

ข้อ 51 กำหนดว่าในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ 2 ให้ปรึกษาเรื่องตามลำดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน  

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขข้อใด
แล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก  

ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องตามวรรคสาม เกิดขึ้นใน
การพิจารณารวดเดียวที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติ ให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้น ตามวรรค
สามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้น ให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบชั่วโมง 
ก่อนวันนัดประชุมเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  

/ในการประ... 



-๕- 
ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ระงับไว้เท่านั้น 
ดังนั้น จากระเบียบที่กล่าวมา กรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการรับคำแปรญัตติ  

และรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งประธานกรรมการแปรญัตติได้ส่งรายงานการ
แปรญัตติต่อที่ประชุม โดยไม่มีผู้ประสงค์แปรญัตติ ขอให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้
แถลงต่อท่ีประชุมเชิญค่ะ 

นายกึกก้อง สุขศาลา : เรียนท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติ ไปรับคำแปรญัตติ
ตามท่ีประชุมสภาแห่งนี้ มีมตใิห้ไปรับคำแปรนั้นปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอคำแปรญัตติ  เมื่อไม่มี
ผู ้ใดเสนอคำแปรฯ คณะกรรมการจึงมีมติคงร่างเดิมในวาระที ่ 2 แห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดปรากฏตามรายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติที่ส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านทราบแล้ว  จึงขอโครงร่างเดิม
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ : ตามที่ประธานกรรมการแปรญัตติ ได้แถลงต่อที่ประชุมทราบ และเสนอให้โครงร่างเดิม แห่ง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอเสนอ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใด หรือข้อความใด
ของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และไม่มีการลง
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนไม่มีการสงวนคำแปรญัตติใด ๆ เมื่อนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอผู้ใดไม่ยื่น
คำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระท่ี 2 จึงไม่
มีการพิจารณาคำแปรญัตติใด ๆ อย่างไรก็ดีมีสมาชิกท่านใด ประสงค์อภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี
ดิฉันจะขอมติว่าท่านใดเห็นชอบให้คงร่างเดิมโปรดยกมือค่ะ 

ที่ประชุม :  เห็นชอบ 9 เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธานสภาฯ : ต่อไปก็จะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 วาระที ่ 3 (ขั ้นลงมติ) ส่วนระเบียบกฎหมาย เชิญปลัดชี้แจงระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ปลัด อบต.  : เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาที่เคารพ ดิฉันนางเพ็ญศรี จ้อยนุแสง ขอชี้แจงข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในวาระที่ 3 ดังนี้ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ ่น  พ.ศ. 2527 แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ 3 ไม่มีการ
อภิปราย เว้นแต่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันควร 

ประธานสภาฯ : ค่ะ ตามที่ท่านปลัด อบต. ชี้แจงระเบียบเกี่ยวข้อง ดังนั้น ขอสอบถามว่าจะมีสมาชิกอภิปราย
หรือไม่ ถ้าไม่มีดิฉันขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบจะผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้นายอำเภอชุมพวงอนุมัติและให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนยอ ประกาศใช้ให้ทัน 1 ตุลาคม 2565 ต่อไป 

ที่ประชุม :  เห็นชอบ 9 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
/ระเบียบวา... 
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ระเบียบวาระท่ี 4  : เรื่องอ่ืนๆ 

นายก อบต.  : ด้วยผมนายพจนชัย พัดไธสง นายก อบต.โนนยอ ขอกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาทุก 
ท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ผ่านความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2565 ทั้ง 3 วาระและคงได้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ส่วนเรื่อง
อื ่นๆผมขอเรียนอนุญาตรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานต่างๆในระหว่างที ่กำลัง
ดำเนินการมาเพ่ือให้ประชาชนทุกท่านทราบ ดังนี้ 

1) เรื่องรณรงค์โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ได้รณรงค์
ฉีดพ่นยุงลาย แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีผู้ป่วยในเขตตำบลโนนยอจำนวน 6 ราย 
ทางอบต. ได้จัดจ้างแรงงานฉีดพ่น จัดหาน้ำยาพ่นยุงและน้ำมันพ่นผสมน้ำยาฉีดพ่นยุงปู
พรมทั้งตำบล แต่ในขณะที่พ่นหมอกควันก็เคสผู้ป่วยไข้เลือดออก ซึ่งผู้ป่วยรัศมีฉีดพ่น 
100 เมตรจำนวน 3 รอบแต่ละรอบห่างกัน 3 วันจนครบระยะควบคุม 7 วัน ผมได้
ซ่อมแซมเครื่องพร้อมใช้งาน 3 เครื่องและเพ่ือเตรียมควบคุมโรคได้ทันและเกิดประโยชน์
สูงสุด จึงอยากขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือกิจกรรมพ่นยุงในหมู่บ้าน ขอบคุณท่านผู้นำทุก
ท่าน อสม.เจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันทุกฝ่ายหากมีปัญหาอุปสรรคใดๆให้แจ้งนายกทันทีครับ 

2) การฝึกอบรม U2T มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.) ได้จัดโครงการฝึก
อาชีพตามโครงการ U2T การแนะนำวิธีผลิตสินค้า นำสินค้าเข้าขายในออนไลน์ พี่น้อง
ทุกหมู่บ้านได้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เป็นกระแสตอบรับที่ดี ชาวบ้านได้ประโยชน์ 
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายนายกทีจ่ะผลักดันให้มีการส่งเสริมอาชีพอีกช่องทางหนึ่งและต้อง
ทำให้ต่อเนื่องขอฝากท่านปลัดและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ช่วยสนับสนุนด้วย 

3) โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมนำจรยิธรรมของบุคลากรประจำปี 2565 จะจัดขึ้นในวัน
ศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 จึงขอให้สมาชิกทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการที่แจ้ง
ครับ (การแต่งกายโทนขาว) 

4) สถานการณ์ภัยพิบัติในพ้ืนที่ตำบลโนนยอเราช่วงนี้น่าเป็นห่วงด้วยพายุได้พัดผ่านประเทศ
ไทยในช่วงเดือนสิงหาคม 2565 มีฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลตำบลโนนยอให้ทางชำรุด
เสียหายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะพ้ืนที่เส้นสปท. 1,2 เส้น ทำให้เป็นถนนดินและทางน้ำ
ไหลประชาชนได้สัญจรลำบาก ผมและเจ้าหน้าที่สำรวจและรายงานอำเภอจังหวัดแล้ว
เบื้องต้น ขณะนี้ภัยพิบัติยังไม่จบสิ้น จึงยังไม่สรุปความเสียหายและยังเข้าไปซ่อมแซม
ไม่ได้ ถ้าดำเนินไดแ้ล้วเสร็จ ผมก็จะรีบดำเนินการโดยเร็ว 

5) โครงการที่จะขออนุมัติ เรื่องดำเนินการโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำหมู่  4 และหมู่ 6
ไดผู้้รับเข้าทำแล้ว 1 โครงการอีกโครงการยังไม่มีผู้เสนอราคาต้องรอประกาศรอบ 2 ครบั 

นายวีรกาล อุปนันท์ : เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกทุกหมู่บ้าน ผมนายสภา อบต.โนนยอ ขอ
ประชาสัมพันธ์ด้วยพรบ.ขุดดินถมดินมีผลบังคับใช้ในพื้นที่เรามาหลายปีแล้ว จึงอยากรณรงค์
ให้ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาขออนุญาตขุดดิน-ถมดิน เพื่อจะได้ปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายครับ 

 

/นายก อบต. ... 
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นายก อบต. : เรียนท่านสมาชิกทุกท่านตามที่ช่างแม็คได้แจ้งประชาสัมพันธ์นั้นอยากให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายของหน่วยงานอบต. และประชาชนที่จะถมดินโดยเฉพาะถมดินเขตเชื่อมทางหลวง
หรือทางในหมู่บ้านก็ตาม ส่วนใหญ่ไม่ได้มีท่อระบายน้ำผ่านทางเข้าทางเข้าออก พอน้ำไหล
หลากก็ตันทางน้ำ เกิดปัญหาน้ำท่วมขังมาอีกและทางหลวงเองก็ไม่มาตรวจสอบ การเชื่อมทาง
หรือตรวจสอบไม่ทั่วถึงหรืออย่างไร ที่ผ่านมาหน้าหมู่ที ่7 น้ำเอ่อล้นจนผมและท่านกำนันได้ไป
ช่วยเปิดทางน้ำและขุดท่อให้เพิ่มโดยไม่ได้ใช้งบประมาณหลวงเลย จึงอยากให้ทุกฝ่ายปฏิบัติ
ตามกฏหมายให้ถูกต้องด้วย และผมขอเพิ่มเติมอบต.โนนยอ เราไม่ได้นิ ่งเฉยพยายามจะ
พยายามประสานของบประมาณจากหน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยด้วย ทั้งถนนหมู่ 7 หมู่ 5 ไปที่
อบจ.และระบบพลังงานแสงอาทิตย์จากกระทรวงพลังงานโดยขอเป็นระบบแผงโซล่าเซลล์ ,   
รถเคลื่อนที่ ของหมู่ 1,2 และหมู่ 9 มาครับ ผลจะประสบผลสำเร็จเพียงใดยังไม่แน่ชัดแต่
ค่อนข้างเป็นไปได้สูง 

  และหลังเลิกประชุมขอประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้านมารับต้นไม้ไปปลูกด้วยครับ และที่
ผ่านมาต้นทองอุไรที่ปลูกไปแล้ว หลายพันต้น ขอบคุณทุกหมู่บ้านที่เห็นความสำคัญของการ
ปลูกต้นทองอุไรครับ 

กำนัน ต.โนนยอ : เรียนท่านประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายอำนาจ หงส์ดี กำนันตำบล    
โนนยอ มีข้อเสนอแนะ 2 เรื่องครับ 

1) ถนนเส้นข้างโรงงานเพชรธาราลำบากมาก พ่ีน้องสัญจรไปมาไม่ได้เป็นดินโครนรถติดหล่ม
ผมได้รับการร้องเรียนตลอดที่ผ่านมาผมต้องตอบคำถามว่ารอก่อนยังไม่มีนโยบายเข้ามา
บริหาร แต่ปัจจุบันมีนายกแล้วสภาพถนนก็เหมือนเดิมผมก็ไม่รู้จะตอบอย่างไร 

2) การพ่นยุงของอบตโนนยอ มีปัญหาเรื่องน้ำยาพ่นยุงที่ฉีดรณรงค์แล้ว ผมได้ประชุมชมรม
กำนันผู้ใหญ่บ้านและคุณหมอได้เข้าร่วม ว่าอบต.ไปฉีดพ่นแล้วยุงไม่ตาย เพราะมีตัวยาแค่
1 ตัว อยากให้มีน้ำยาที่มีตัวยา 2 ตัวขึ้นไป พ่นกลางวันพอกลางคืนยุงมาเหมือนเดิม ผม
ว่าการพ่นยุงครั้งนี้ทำไมมีค่าเป็นศูนย์เปลืองงบประมาณ ได้ประโยชน์เเค่ทางจิตใจจึง
เสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

นายก อบต. : เรียนท่านประธานสภา กำนันท่านผู้ใหญ่บ้านท่านสมาชิกทุกท่านครับ ผมในฐานะนายกไม่ได้
นิ่งนอนใจกับปัญหาพี่น้องประชาชนตามที่ท่าน กำนันเสนอผมได้จัดหาน้ำยาพ่นหมอกควัน
ตามจัดซื้อตามอำนาจหน้าที่ระเบียบที่ให้อำนาจไว้และสินค้าที่ซื้อมาก็มี อย.มีฉลากใบรับรอง
ถูกต้อง ส่วนเรื่องยุงตายไม่ตายยังไม่มีข้อสรุป กิจกรรมที่ทำแล้วได้ประโยชน์มีความสุขทาง
จิตใจเราก็ต้องทำแม้จะวัดค่าไม่ได้เดี๋ยวคราวหน้าผมจะเชิญคุณหมอมาร่วมประชุมด้วย  

ส่วนเรื่องถนนหมู่ที่7 หน้าโรงงานที่ท่านเห็นว่าผมได้จัดงบลงในข้อบัญญัติปี 2566 
โครงการนี้ผมต้องขัดใจท่านสมาชิกหมู่บ้านอื่นอีกว่าจัดงบถึงหมู่ 7  มากกว่าบ้านอื่นแต่เมื่อ
จำเป็นผมจึงต้องทำให้แก้ปัญหาได้ครอบคลุม 

 
 

/นางดวงฤดี... 
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นางดวงฤดี พัดไธสง : เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันสมาชิกสภาหมู่ที่  7 ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่าโครงการ

U2T ที่มทร.เข้ามาอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพ เป็นโครงการดีมากที่ดีมากทำให้กลุ่มได้
เข้าใจ และมีโอกาสศึกษาเรื่องการผลิตมากขึ้น และเรื่องการพ่นยุงที่ทุกท่านพูดคุยกันอยู่นั้น
ดิฉันว่าเราพ่นยุงลายตัวแก่ฝูงยุงลายจะบินตอนกลางวันส่วนกลางคืนไม่ใช่ยุงลาย ที่เห็นจะแก้
ได้ต้องดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาดเช่นแหล่งเพาะพันธุ์ กิ่งไม้รกทึบออก 

ประธานสภาฯ : ประธานสภาเรียนสมาชิกทุกท่านดิฉันขอขอบคุณที่สละเวลามาประชุมในวันนี้ถ้าไม่มีท่านใด
เสนอเพ่ิมเพ่ิมเติมดิฉันขอปิดประชุม      

 เลิกประชุมเวลา 12:00 น. 
 
          ลงชื่อ   เพ็ญศรี  จ้อยนุแสง       ผู้จดบันทึกการประชุม 
                      ( นางเพ็ญศรี  จ้อยนุแสง ) 
                                                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 
  

ตรวจแล้ว 
 
ลงชื่อ           ดวงฤดี พัดไธสง     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

    (นางดวงฤดี พัดไธสง) 
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 
 
ลงชื่อ         อภิสิทธิ์ พัดไธสง      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

  (นายอภิสิทธิ์ พัดไธสง) 
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 
 
ลงชื่อ        กัลยาณี เรืองนา       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 (นางกัลยาณี เรืองนา) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

 
 
         รับรองถูกต้อง 

 ลงชื่อ          ทิพย์สุคนธ์ กอกลาง     
            ( นางทิพย์สุคนธ์ กอกลาง ) 

    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 
 


